

ตะลุมบอนเงินกู้

4 แสนล้าน

3 หมิ่นโครงการ-มท.สูงสุด

2

ตะลุมบอนเงินกู้ 4 แสนล้าน

3.1 หมิ่นโครงการชิง-มหาดไทยสูงสุด

ข้อเสนอโครงการฟื้นฟูและสร้าง

เศรษฐกิจภายในประเทศ 4 แสนล้าน



แผนงาน โครงการ ที่รัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนผลักดัน ตามกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท ภายใต้บัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท กำลังถูกจับตามองจากสาธารณชน เพราะแม้กรอบนโยบายจะกำหนดหลักการเน้นการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศหลังโควิด-19 แต่ทันทีที่สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดให้ยื่นเสนอโครงการก่อนพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ ปรากฏว่าหน่วยงานรัฐแข่งกันนำเสนอแผนงาน โครงการพุ่งทะลุ

คาดยื่นของบฯทะลุ 8 แสนล้าน

ล่าสุดวันที่ 9 มิ.ย. มีการยื่นคำขอแล้วกว่า 31,801 โครงการ รวมวงเงิน 783,348 ล้านบาท มากกว่ากรอบวงเงินที่กำหนดไว้เกือบ 2 เท่าตัว ในจำนวนนี้เป็นโครงการภายใต้แผนงานการลงทุนและกิจการกรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ยกระดับการค้า การผลิต

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ

วันที่: จันทร์ 15 - พุธ 17 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5262

หน้า: 1(บนขวา), 2

Col.Inch: 107.96 Ad Value: 145,746

PRValue (x3): 437,238

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตะลุมบอนเงินกู้ 4 แสนล้าน 3.1 หมื่นโครงการชิง-มหาดไทยสูงสุด

ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า ลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
164 โครงการ วงเงิน 284,302 ล้านบาท

แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน สร้างงาน
สร้างรายได้ 31,345 โครงการ 416,149 ล้านบาท แผนงาน
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนกระบวนการผลิต 292 โครงการ 82,869 ล้านบาท
ส่วนแผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชน ไม่มีการยื่นขอ

สารพัดหน่วยงานรุมแจม

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า แผนงาน โครงการ
ที่เสนอขอใช้งบการเงินกู้มีหลากหลายประเภท ทั้งกระทรวง
ทบวง กรม ตั้งแต่หลักสิบล้านบาท จนถึงหลักร้อยล้าน
พันล้านบาท โดยหน่วยงานที่ยื่นเสนอโครงการสูงสุดคือ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนของกรมที่ดิน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จังหวัด นอกนั้นก็มีกระทรวงวัฒนธรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากร
ธรรมชาติ คมนาคม เกษตรฯ การท่องเที่ยวและกีฬา พลังงาน
 เป็นต้น

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สคช. ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ กล่าวว่า จะเสนอโครงการที่ผ่าน
การกลั่นกรองแล้วลดแรกให้ ครม.เห็นชอบได้ 7 ก.ค. โดย
ช่วงวันที่ 5-15 มิ.ย.นี้ คณะทำงานจะตรวจสอบรายละเอียด
โครงการเบื้องต้น พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการผ่านเว็บไซต์ ThaiMe

คมนาคนต้น “แบรีเออร์ยางพารา” 4 หมื่นล้าน

ด้านกระทรวงคมนาคนซึ่งจัดเต็มโปรเจกต์ส่งเข้าประกวด
ล่าสุดเสนอ 669 โครงการ นอกจากโครงการ “ซ่อมสร้างถนน”
ล่าสุดยังเสนอโครงการ “แบรีเออร์ยางพาราและเสาหลัก
นำทางยางพารา” เข้าไปด้วย

นายสรารัฐ ทรงศิริไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า
กระทรวงนี้โครงการจัดทำกำแพงคอนกรีตหุ้มยางพาราที่
สร้างบนเกาะกลางถนนและเสาหลักนำทาง เสนอของบการเงินกู้
ดำเนินการในปี 2563-2564 วงเงิน 40,000 ล้านบาท แยกเป็น
กรมทางหลวง 36,000 ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท 4,000-
5,000 ล้านบาท

“โครงการที่เสนอตรงวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ
เกษตรกร ประโยชน์ 2 ด้าน คือ ความปลอดภัยผู้ใช้ทาง และ
ช่วยชาวสวนยาง จะซื้อตรงจากสหกรณ์ทำให้ราคาสูงขึ้น”

สภาตั้ง กมธ.ตรวจสอบใช้เงินกู้

ขณะที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา
ได้เห็นชอบการที่คณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญติดตาม
และตรวจสอบการใช้งบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้าน
ล้านบาท โดยเสียงส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนท่วมท้น โดยตั้ง
กมธ.วิสามัญติดตามฯ 49 คน กรอบเวลาพิจารณา 120 วัน

ผู้ใดโครงการดูบอล-เที่ยวสวนน้ำ

ก่อนมีการตั้ง กมธ. มีการพิจารณาการใช้งบการเงินกู้ดังกล่าว

ได้เปิดให้ ส.ส.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง อาทิ นายสาทิตย์
วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า เพียง
แค่วันที่ 9 มิ.ย. งบการเงินกู้ 4 แสนล้านบาท มีการเสนอโครงการ
มากกว่า 38,000 โครงการ 7.83 แสนล้านบาท เกินวงเงินกู้
เกือบเท่าตัว มีทุกรูปแบบ แม้แต่ขอซื้อโทรทัศน์ 3 หมื่นกว่า
บาทก็มี บางโครงการขอเงินทำป้ายปฏิวัติคนที่จังหวัดกับ
ผู้รับเหมาอาจตกลงกันได้แล้ว ไม่ใช่จ้างงานตามวัตถุประสงค์
ขณะที่ นายจิรัฐ ทองสุวรรณ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล
กล่าวว่า หลายโครงการที่เสนอใช้เงินกู้ไม่ได้ตั้งฐานคิดฟื้นฟู
เศรษฐกิจ แต่เป็นโครงการที่พิมพ์คำว่าโควิด-19 เข้าไปจะ
ต้านน้ำพริกละลายแม่น้ำ คณะกรรมการจะกลั่นกรองกว่า 30,000
โครงการอย่างไร กล้าตัดสินใจหรือไม่ เช่น โครงการกระทรวง
กลาโหมกับท้องถิ่นทั่วไป หรือโครงการของคณะกรรมการอื้อซี
โครงการไทยเที่ยวไทยไปอื้อซี ฯลฯ

ต้องจ้างคน ไม่ใช่จ้างผู้รับเหมา

ด้าน นายเกียรติ ลิทธิธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ประชาธิปัตย์ มองว่า เป้าหมายถ้าเป็นการแก้ปัญหา 1 ต้อง
เลิกจ้างคนน้อยที่สุด เสียหายน้อยที่สุด และฟื้นฟูเร็วที่สุด
แล้วแต่กลุ่มธุรกิจ ดังนั้นถ้าดูจาก 3 หมื่นโครงการ ในงบการเงิน
4 แสนล้านบาท ไม่ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ทั้งที่เป้าหมายต้องจ้างงาน
พัฒนาท้องถิ่น โดยจ้างคนไม่ใช่จ้างผู้รับเหมา ต้องจ้างคน
ที่ไม่มีงานทำ ต้องคิดให้ดี เงินก้อนนี้เป็นภาระของทุกคน
ผมไม่สบายใจมาก 50% ตอบโจทย์ แต่ต้อง 100%

ขงเปิดเว็บคู่ขนานสภาพัฒน์

ขณะที่ “พิจารณ์ ชาวพัฒน์วงศ์” ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า
ใน กมธ.จะต้องมีการแบ่งอนุ กมธ. 3 ชุด คอยติดตาม พ.ร.ก.กู้เงิน
1 ล้านล้านบาท พ.ร.ก.ขอฟัดไลน์ และ พ.ร.ก.ตั้งกองทุนอุ้มหุ่นกู้
และจะเสนอให้ทำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ส่งข้อมูลเข้ามา คู่ขนานกับเว็บไซต์ ThaiMe ของสภาพัฒน์ ทั้งนี้
เท่าที่ตรวจสอบโครงการที่เสนอเข้ามายังสภาพัฒน์ ส่วนหนึ่ง
เป็นโครงการที่ถูกโอนงบประมาณ 2563 และงบปี'64 และ
เป็นแนวคิดโครงการจากปี'62 และปี'63 เป็นความคิดแบบเดิม
ซึ่งใช้ไม่ได้แล้ว จะให้ ส.ส.พื้นที่ในต่างจังหวัดไปดูรายละเอียด
ในต่างจังหวัดว่า โครงการเป็นอย่างไร ประชาชนต้องการ
หรือไม่ เพราะโครงการที่เสนอมาส่วนมากเป็นของกระทรวง
มหาดไทย จำนวน 1.6 หมื่นโครงการ ที่ผ่านจังหวัด

จับตากลไกจังหวัดขอใช้เงินกู้

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า การขอ
ใช้วงเงินกู้ภายใต้กรอบ 4 แสนล้านบาท ที่มีการใช้กลไกการ
บูรณาการระดับจังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวง
มหาดไทย ที่มีการเสนอขอใช้เงินกู้เข้ามาหลายแสนล้านบาท
ดูแล้วค่อนข้างน่าจับตาว่า การใช้จ่ายเงินจะดำเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมาหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมามีกระแสข่าวการ
จัดสรรเงินกู้ให้ ส.ส.นำไปใช้ลงพื้นที่ คนละ 80 ล้านบาท
แม้มีการปฏิเสธ แต่สาธารณชนต้องช่วยตรวจสอบ ติดตาม
ป้องกันการใช้จ่ายอย่างไม่คุ้มค่า หรือทุจริตรั่วไหล